



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)
ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ" หรือ "KSL") แทนบุคคลอื่น

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็น
การทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท
บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("BBGI") ส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ดังกล่าว จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น โดยคาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BBGI ซึ่งได้ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบรับรองการจองซื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
เป็นครั้งแรกนั้น

เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
หลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (U.S. Securities Act of 1933)
("กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา") และไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียน
ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก นอกจากประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะเสนอ
ขาย ขาย จำนำ หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น และจะไม่มี การเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ BBGI ในประเทศใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวถือเป็น การกระทำที่ผิดกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

- 1) การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BBGI กำหนดไว้ รวมถึง

จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้กรอบ กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น BBGI สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ไม่นับรวมตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) หรือบุคคลใด ๆ ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยที่ถือหุ้นแทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้าซึ่งมีที่อยู่นอกประเทศไทย
- 4) BBGI ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
 - (ก) การเสนอขาย หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ BBGI หรือ
 - (ข) BBGI มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ
 - (ค) การเสนอขาย หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น

อย่างไรก็ตาม BBGI อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

BBGI จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อันทำให้ BBGI ต้องปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น

หากท่าน ได้รับใบรับรองการจูงซื้อหุ้น รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไว้แทนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้า โดยผู้ถือหุ้นแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเป็นที่อยู่ของท่านในประเทศไทยขอให้ท่านโปรดรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

- 1) สืบเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าทำการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ อยู่ใน การครอบครองของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย
- 2) หากท่านได้รับใบจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ในครั้งนี้ จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่าน โดยใบจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากที่อยู่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านได้รับใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ ในนามของท่านเองซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ท่านมีฐานะเป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้าที่มีที่อยู่เฉพาะนอกประเทศไทย บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านและบุคคลที่ท่านถือหุ้นแทน และ/หรือลูกค้าของท่านจะไม่เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ขอให้ท่านไม่ดำเนินการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมถึงไม่จัดส่งใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทั้งเอกสารอื่นที่ท่านได้รับให้แก่บุคคลที่ท่านถือหุ้นแทน และ/หรือลูกค้าของท่านในต่างประเทศ ทั้งนี้หากท่านได้รับใบจูงซื้อหุ้นสามัญหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย หรือใบจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากที่อยู่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว